

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๑๒๖๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรง /
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษทุกศูนย์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๘๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
แจ้งว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีและขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่ายังมี
หน่วยงานของรัฐที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีความจำเป็น
ต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำเนินการขอขยายเวลา
เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำการสุดท้ายของ
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงินไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดย
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกำหนดและมีให้เงินงบประมาณออกไป สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงิน
ทุกประเภท ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. คัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภท ที่ต้องการขยาย
เวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS

๒. ตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสาร
สำรองเงินทุกประเภท ที่ดำเนินการ List แล้ว

๓. นำรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภท ที่ดำเนินการ List ไว้แล้ว
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบต่อไป

๔. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการยืนยัน (Confirm) ให้กรมบัญชีกลาง
ผ่านระบบ GFMS เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

๕. เรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขออนุมัติ มิฉะนั้นจะถือว่า การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน

๖. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขยายเวลา
เบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีมีข้อทักท้วงผลการ
พิจารณาให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินพร้อมแจ้งข้อมูลรายละเอียดการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินส่งถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

/๗. กรณี...

๗. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อมิให้งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำชับโรงเรียนในสังกัดที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ให้ถือปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่กำหนด หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยงานไม่มีความประสงค์จะใช้ จ่ายเงินงบประมาณ และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไป และสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการดำเนินการ LIST และ CONFIRM ได้ตามหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.



(ธนุ วงษ์จินดา)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๔๑๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๖๖๗

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๕๗



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลือในปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่ามีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุด มีเม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๐๕ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกำหนดให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงินไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการคัดเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) PO และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการคัดเลือก (LIST) PO และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS เพื่อให้กรมบัญชีกลางพิจารณา

๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีมีข้อทักท้วงผลการพิจารณาดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายพร้อมแจ้งข้อมูลรายละเอียด

การขยาย ...

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินส่งถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โดยกระทรวงการคลังจะไม่รับพิจารณาการขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายภายหลังระยะเวลาดังกล่าว

๔. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อมิให้งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ โพธิยอด)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙